

VIGOTECH (วิโกเทค) รุกตลาดสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ร้านค้า จับมือสหกรณ์ 13 แห่งเปิด ตลาดขยายฐานลูกค้าปี 2557



VIGOTECH (วิโกเทค) เปิดแผนรุกตลาดต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ร้านค้า 13 แห่ง สร้างช่องทางการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมจัดสินค้าราคาพิเศษคุณภาพดี จำหน่ายเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ในราคาพิเศษ พร้อมเร่งขยายฐานลูกค้าตลาดภูธรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย



นางสาววรรณภา เรืองปรีชาเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.พี.ฮาร์ดแวร์

อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ภายใต้แบรนด์ VIGOTECH (วิโกเทค) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินทางเปิดตลาดภูธร สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมกับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ร้านค้า จำนวน 13 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร ในราคาพิเศษ พร้อมตอบโจทยได้ในทุกความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และชาวนา ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเหมาะกับทุกความต้องการของเกษตรกร และเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย

ทั้งนี้การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านกลุ่มสหกรณ์ ทำให้ได้รับประโยชน์หลายด้าน ที่สำคัญทำให้มีพื้นที่ในการจัดวางสินค้าทางการเกษตร และสร้างโอกาสและช่องทางการจำหน่าย ให้เกษตรกรในการหาซื้ออุปกรณ์การเกษตร และเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี และเกษตรกรสามารถเลือกสินค้าที่คุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ในด้านราคา ด้วยราคาสินค้าที่ถูกลงและมีคุณภาพ ที่ VIGOTECH (วิโกเทค) กล้ารับประกัน พร้อมดูแลและบริการหลังการขายอย่างเป็นกันเอง โดยสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ร้านค้าจำนวน 13 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย 1.สหกรณ์นครเข็ญราย จำกัด จังหวัดเข็ญราย 2. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเข็ญใหม่ 3.สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจำกัด จังหวัดเข็ญใหม่ 4. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเข็ญใหม่ 5.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 6. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้กาญจนบุรี จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี 7.สหกรณ์ชาวไร่สัปะรดสามารถยยอด จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จังหวัดตราด 9.สหกรณ์การเกษตร

คงสามัคคี จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 10.สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 11.สหกรณ์การเกษตร
กระดังง์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 12.สหกรณ์โคนมขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น และ 13.สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
จำกัด จังหวัดชุมพร

นางสาววรรณภา กล่าวว่าในปี 2557 นี้ VIGOTECH (วิโกเทค) จะเร่งขยายตลาดให้ได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเจาะกลุ่มสหกรณ์ในทุกพื้นที่ของทุก ๆ จังหวัด เพื่อเพิ่มขยายพื้นที่ขายและสร้างช่องทางให้
ลูกค้าได้เข้าถึงแบรนด์ VIGOTECH (วิโกเทค) ให้มากที่สุด สำหรับบริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้าน
การเกษตร อาทิ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องตัดหญ้าและเครื่องมือก่อสร้างต่างๆ ดำเนินกิจการมากกว่า 13
ปี ภายใต้แบรนด์ **VIGOTECH (วิโกเทค)** ภายใต้สโลแกน **“ทนทาน คุ่มค่า กล้ารับประกัน”** สหกรณ์อื่นๆ
หรือลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-899-1889